

Số: /SGTVT-TTrS  
V/v thực hiện giải pháp nâng  
cao chỉ số PAPI- Mục tiêu  
kiểm soát tham nhũng trong  
khu vực công.

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 5487/UBND-TCĐNC ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAPI- Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAPI- Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt hiệu quả cao trong năm 2021, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, chuyên nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả của quản trị và hành chính công.

2. Thực hiện đúng các quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 được phê duyệt; tiến hành thanh tra đột xuất khi được cấp trên giao hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật gắn công tác thanh tra với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 01/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật PCTN; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn cá hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực nhũng trong hoạt động công vụ đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình; tiếp tục thực hiện kế hoạch số 1414/KH-SGTVT về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.

**4.** Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đầy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tham nhũng, gồm:

a) Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; công khai hộp thư điện tử, số điện thoại, đường dây nóng của cơ quan đơn vị, khuyến khích công khai số điện thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với thái độ của công chức, viên chức phục vụ nhân dân. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra công vụ. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, phản ánh hành vi tiêu cực tham nhũng. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa các hành vi: Dùng tiền quỹ công vào mục đích riêng, huy động các khoản đóng góp trái quy định; vòi vĩnh, gợi ý người dân, doanh nghiệp phải chi tiền ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là cấp giấy phép lái xe, cấp giấy phép thi công, phí kiểm định; đòi hỏi, gây khó khăn trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành giao thông; việc “lót tay” hoặc thông qua mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền để được giải quyết công việc nhanh chóng.

b) Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là công tác vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật giao thông đường bộ, các chính sách của Nhà nước về bàn giao mặt bằng để xây dựng đường giao thông; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Công đoàn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác giám sát kỷ cương hành chính, thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức nhất là thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

c) Công khai đầy đủ các quy trình, thời gian, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính và đồng thời công khai các trình tự, thủ tục về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết các thủ tục hành chính, việc thực hiện Quy tắc ứng xử để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.

d) Công bằng trong việc sát hạch lái xe các hạng, trong xử phạt vi phạm hành chính, trong kiểm định phương tiện, trong việc cấp phù hiệu, cấp tuyến.

**5.** Đề nghị các tổ chức đoàn thể tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động công vụ.

**6.** Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2021, tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện đồng người đảm bảo giữ

vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao Chỉ số PAPI liên quan đến “Mục tiêu kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đăng Website (mục PCTN);
- Lưu: VT, TTrS.(MNV)

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Vinh**